



# 'พระเทพ'พระราชทานเข็ม พระนาม สธ. ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

เวลา 13.06 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้มีผลงานดีเด่นในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาฯ ของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฝ่าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ในกรณี ผศ. ดร. สำราญ ท้าวเงิน และอาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร ได้เข้ารับพระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ."

**คุยกับ ผอ.**  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันผณี  
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
หน้า 2

**ส่งเสริมวิชาการนิวส์**  
OAPR of PCRU NEWS  
ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2557  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
<http://academic.pcru.ac.th/>

## นักศึกษาสายครุศาสตร์ นรธ.เพชรบูรณ์ รับใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรองคุณวุฒิ



นักศึกษามารับเอกสาร ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกดีใจมากที่มี นรธ.เพชรบูรณ์ ให้ความสำคัญกับนักศึกษา โดยเฉพาะขณะนี้ สพฐ. ร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาคัดแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 โดยจะเริ่มรับสมัคร สอบแข่งขันที่ 17-24 มีนาคม 2557 ใน 87 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1,700 อัตรา (ต่อหน้า 2)



**สัณนิบาตหลังสภกิจศึกษารุ่นที่ 2**  
งานสภกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการสัมมนา หลังการปฏิบัติงานสภกิจศึกษาครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภูอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อ่านต่อหน้า 3)

## อบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายจัดทำผลงานทางวิชาการ 2557"

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน จัดทำโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ "ค่ายจัดทำผลงานทางวิชาการ 2557" โครงการจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3 เมษายน ถึง วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้คณาจารย์เห็นความสำคัญของการขอคำหนด ตำแหน่งทางวิชาการในการพัฒนาศักยภาพ (ต่อหน้า 2)



**สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
รับรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช.  
คานบ้นทักข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ  
ทางวิชาการระหว่างกองพลทหารนำที่ 1  
ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 2 มีนาคม 2557 (ต่อหน้า 3)**



**รายงานตัวนักศึกษา (รอบทั่วไป)**  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ทำการรับรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้จัดสถานที่ ณ ห้องประชุมศรีชมภูอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นสถานที่รับรายงานตัว (ต่อหน้า 2)

**สอบสัมภาษณ์ นศ.ครุศาสตร์**  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ก่อนเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการ รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประเภททั่วไป ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตรวจสอบคุณสมบัติ (อ่านต่อหน้า 2)

**ผศ.ดร.สำราญ เค้นทางไป  
Los Angeles  
สหรัฐอเมริกา**  
▶ ผศ.สำราญ ท้าวเงิน รองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไปร่วมงาน วิสาขบูชามหาสาราลึก และเป็นวิทยากรรวมทั้งเข้า ศึกษา เพื่อ โครงการสร้างการศึกษาแลกเปลี่ยน แนวคิด ประสบการณ์ทางวิชาการรวมทั้ง งาน สหกิจศึกษา (ต่อหน้า 3)



**โครงการพัฒนาคณาจารย์  
"การจัดการเรียนการสอน  
และการวัดผลประเมินผลที่  
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"**  
ในวันที่ 19 พ.ย. 2557 เวลา 09.00 น. รศ.ดร. เป็รื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็น ประธาน เปิดโครงการ พัฒนาคณาจารย์ "การจัดการเรียนการสอน และ การวัดผลประเมินผลประเมินผลที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ" ที่หอประชุมประกายเพชร ผศ.ดร. ชัยณรงค์ ชันผณี ผอ.สำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน



**มอบรางวัล  
พนักงานดีเด่น  
ประจำเดือน**  
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ปี 2557 โดย ผอ.สำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน

**สหกิจศึกษา ออกนิเทศ  
นักศึกษา สหกิจรุ่นที่ 3**  
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 งานสหกิจศึกษา ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา ที่ บ.ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โดยนักศึกษา ที่ออกฝึก เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออคนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา (ต่อหน้า 3)



## สอบสัมภาษณ์นศ.ครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สอบ สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา คณะครุศาสตร์ก่อนเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประจำปี การศึกษา 2557 หลังจากที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2557 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ทำการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำการสอบประเมิน ความรู้ ความสามารถทั่วไป และ ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน ในระหว่าง วันที่ 18 -19 มีนาคม 2557 และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ประกาศผลผู้สอบผ่านในวันที่ 28 มีนาคม 2557 โดยในวันที่ ( วันที่ 4 เมษายน 2557 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ทำการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ใน 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาพลศึกษาซึ่งหลังจากการสัมภาษณ์แล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์จะประกาศผล ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ ในวันที่ 21 เมษายน 2557

## สอบสัมภาษณ์นศ.ภาคปกติรอบสิทธิพิเศษ



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ รอบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความหวังของนักศึกษาที่จะได้มีโอกาสเข้ามา สู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

## รับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ



นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรองคุณวุฒิหลังจากคณะผู้บริหาร ของมหา วิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เร่งดำเนินการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา ให้แก่นักศึกษา รุ่น 52 สาขาครุศาสตร์บัณฑิต มีนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ รุ่น 52 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ สาขาวิชาพลศึกษา เดินทางมาขอรับใบรายงานผลการเรียน และ ใบรับรองคุณวุฒิ จำนวนกว่า 200 คน โดยนักศึกษาที่มารับ เอกสารต่างออกเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกดีใจมากที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ ให้ความสำคัญกับนักศึกษา โดยเฉพาะขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ การข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดปฏิทิน การสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็น ข้าราชการ ครูและบุคลากร ทางการศึกษาดำเนินการสมัครผู้ช่วยครูที่ว่ไป ครั้งนี้ปี พ.ศ. 2557โดยจะเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 17 - 24 มีนาคม 2557 ใน 87 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1,700 อัตราจากนั้น นศ.กลุ่มนี้จะเร่งดำเนินการของ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จาก สกอ. เพื่อนำมาประกอบการสมัครสอบครู ดังกล่าวให้ทันก่อน ปีได้รับสมัคร

เรือนืองโต พิชิตชัย ศิวโธ

## รับรายงานตัว นศ. ภาคปกติ 2557

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ในวันที่ 25 เมษายน 2557 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557โดยได้จัดสถานที่ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นสถานที่ รับรายงานตัว มีนักศึกษา เข้ารับการ สัมภาษณ์ และ รายงานตัวทั้งสิ้น 1,513 คน ซึ่งบรรยากาศการรับรายงานตัวเป็น ไปอย่างคึกคัก ทั้งนัก ศึกษาใหม่ และบรรดาคู่ปกครองที่ตามมาให้กำลังใจจำนวนมาก ส่วน ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจำนวนกว่า 360 คน นั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ ได้กำหนดให้มารายงานตัวได้ ในวันที่ 28 เมษายน 2557 โดยเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ยังสามารถเปิดรับเพิ่มเติมได้อีก

## โครงการค่ายวิชาการ หลักสูตร

งานพัฒนา และ ส่งเสริมวิชาการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายจัดทำผลงานทาง วิชาการ 2557 " โครงการจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3 เมษายน ถึง วันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิม พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี เพื่อให้คณาจารย์ทราบถึง วิชาการ และ ขั้นตอน การจัดทำผลงานทางวิชาการ หลักเกณฑ์และวิธี พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และตามขั้น ตอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการ กระตุ้น ส่งเสริม ให้คณาจารย์เห็นความสำคัญ ของการขอตำแหน่งทาง วิชาการ ในการพัฒนาคุณภาพของตนเองในระดับที่สูงขึ้น

## โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน

งานพัฒนา และ ส่งเสริมวิชาการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพ "การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในวันที่ 19 พ.ย. 2557 เวลา 09.00 น. รศ.ดร. เปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพ "การจัดการเรียน การสอน และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ "ที่หอประชุมประกายเพชร ศศ.ดร.ชัยณรงค์ ชันฉนิก ผอ.สำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กล่าวว่าโครง - การดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ ทั้ง 5 คณะ รับทราบ และเข้าใจ ในภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและทิศทางการพัฒนาหา - วิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของอาจารย์ ให้มีจิตสำนึกที่ดี มีจริยธรรม และ จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างแผนการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

รศ.ดร. พนิช เข้มทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "การจัดการศึกษา ในบริบทAECและแนวคิดของ Student-Center-EOL และการประเมิน ผลตามสภาพจริง" นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ "เทคนิคการ สอนจากอาจารย์เก่าแก่ไม่แก่" มีรศ.ดร. เปรื่อง จันดา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณาจารย์ตัวแทน ของแต่ละคณะวิชา ทั้ง 5 คณะ มาเป็นผู้เสวนา ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ที่เข้าร่วม การอบรมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นจำนวนมากและในระหว่าง วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2557 อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการได้เดินทางไป นูรพาณิช รีสอร์ท หาดเจ้าเสด็จ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ ของโครงการ

เรือนืองโต พิชิตชัย ศิวโธ

## โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวด วิชาศึกษาทั่วไป

งานพัฒนา และ ส่งเสริมวิชาการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน จัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป ในวันที่ 21 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคาร เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ในพิธี เปิดซึ่ง โครงการนี้ จัดเพื่อปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา ทั่วไปให้ มีแผนที่ แสดงการกระจายความรู้รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียน รู้จาก หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) รวมถึงการวัดและประเมิน ผลที่สอดคล้อง กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552



## คุยกับผู้อำนวยการ ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สวัสดิศรัภ คณาจารย์และบุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่น่องชาวราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่รักทุกท่าน ได้มีโอกาสคุยกับทุกๆ ท่าน ผ่านหนังสือพิมพ์ของสำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียนฉบับที่ 2 อีกครั้งหนึ่ง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่จะทำ ให้มีช่องทางการสื่อสารในงานต่าง ๆ ของสำนักงานส่งเสริมวิชาการ ว่าพวกเรา กำลังทำกิจกรรม อะไรบ้าง เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ของ มหาวิทยาลัยเราบ้างน่ะครับ

ก่อนอื่น ก็ต้องขอต้อนรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งปีนี้เราเริ่มเปิดภาคการศึกษาแรกในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชินกับการเปิดเทอมที่ 1 ตามปีการศึกษา ของ ASEAN นะครับ แต่สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เราจะปรับตัวเร็วมาก ส่วนนักศึกษาปีการศึกษาอื่น ๆ ก็จะค่อย ๆ รู้สึกชินไปทีละน้อยคราวนี้เราจะมี ความรู้สึกว่าเปิดเทอมมากก็จะเป็นปลายฤดูฝนและพอปรับตัวได้นิดหน่อย สัก 2 เดือน ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นฤดูหนาว ก็เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในการจัด สภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการระวังรักษาสุขภาพของ ทุกท่านด้วยแล้วกันน่ะครับ

ฉบับที่แล้วผมได้คุยกับพี่น้องของเราถึงแนวคิดและแนว นโยบาย ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ในฐานะที่มหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ริเริ่มและรับผิดชอบ ต่อสังคมอย่างไรแล้วน่ะครับ ซึ่งแท้จริงแล้วก็เป็นการตอบสนองนโยบาย และ ทิศทางการทำงาน ทางการศึกษาระดับชาติ ตามนโยบายการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา **ปัจจุบัน 8 ประการ คือ**

- 1) เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
- 2) ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู
- 3) เร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้
- 4) พัฒนาคณาจารย์วิชาชีพให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากลให้ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
- 5) ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคณาจารย์ และ มาตรฐานมากกว่า การขยายเชิงปริมาณ
- 6) ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้าร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษา มากขึ้น
- 7) เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
- 8) พัฒนาการศึกษานอกระบบและนอกระบบภาคใต้

จะเห็นได้ว่า ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 5 นั้นเกี่ยวข้องกับพันธกิจ มหาวิทยาลัยโดยตรง โดยเฉพาะในข้อที่ 5 ที่ว่า "ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา เร่งพัฒนาคณาจารย์และมาตรฐานมากกว่าการขยายเชิงปริมาณ "ซึ่งก็เป็นแนว คิดสำคัญที่ สกอ.ใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ดังนั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงทบทวนยุทธศาสตร์ ของเรา ใหม่ในปีการศึกษา2556ที่เพิ่งผ่านมาว่าสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน "สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างมาตรฐานวิชาการสู่ความเป็น สากล ภายในปี พ.ศ. 2558"

แน่นอนครับ ภายใต้วิสัยทัศน์นี้ เราดำเนินพันธกิจที่ปรับเปลี่ยน หลายอย่างเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะการปรับภารกิจของเราให้มี ลักษณะเป็น 4 ลูกคลื่นแห่งคุณภาพบัณฑิต ได้แก่

- 1) งานรับเข้าศึกษา สำนักส่งเสริม ฯ ของเราปรับระบบทั้งหมด จาก การรับเข้านักศึกษาที่สามารถชี้วัดคุณภาพ ได้มาเป็นการรับเข้าที่มีระบบ ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมการรับเข้านักศึกษา 3 ระบบตั้งแต่สอบแข่งขันรับเข้าใน รอบสิทธิพิเศษ (เกรดเฉลี่ยรับเข้า 3.00 ขึ้นไป)สอบแข่งขันรอบทั่วไป และรับ รอบให้โอกาสทางการศึกษาเป็นรอบสุดท้ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ ปกครองที่ยังหาที่เรียนให้บุตรหลานไม่ได้น่ะครับ
- 2) งานหลักสูตรสำนักส่งเสริมฯของเราดำเนินการทบทวนการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร ให้เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความ ต้อง การของสังคมท้องถิ่นเน้นให้ทุกหลักสูตรดำเนินกิจกรรมภายใต้ ตัวชี้วัดพื้น ฐานที่เรียกว่า "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับชาติ" ซึ่งทุกคนรู้จักกันดีในชื่อ มคอ. 3) งานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมฯ ของเราดำเนินการพัฒนาอาชีพ และกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่อาชีพของนักศึกษาซึ่ง"กรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับชาติ" หรือหลักสูตร TQF ปี พ.ศ. 2555 กำหนดให้มี กระบวนการพัฒนานาอาชีพ ที่เน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่เป็นระบบ และมีทิศทางความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ที่ต้องการ ใช้บัณฑิต ในสถาน ประกอบการ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างชัดเจน

4) งานประมวลผลการเรียน สำนักส่งเสริมฯของเราดำเนินการพัฒนา ระบบสารสนเทศทางวิชาการโดยมีงานสนับสนุนจาก IT เป็นผู้ดูแลระบบ และประสิทธิภาพของการประมวลผล ตั้งแต่ระบบการตัดเกรด ไปจนถึงการ ประมวลผลการเรียนตลอดหลักสูตร เพื่อรายงานผลการเรียน ออกใบรับรอง ผลการเรียนรู้ ขออนุมัติการจบหลักสูตรและการออกใบรับรองคุณวุฒิเพื่อการ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต

ดังนั้นการเร่งปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรการศึกษา และการพัฒนาบัณฑิต ให้มีคุณภาพจึงเป็นตัวชี้วัดที่จะสะท้อน คุณภาพ มหา วิทยาลัยไปพร้อม ๆ กันกับที่ต้องตอบสังคมว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา สังคมท้องถิ่นตามปรัชญาการเกิดของมหาวิทยาลัยท้องถิ่นทั้งราชภัฏและราช มงคลที่ว่า "ราชภัฏเพื่อพัฒนาชุมชน ราชมงคลเพื่อพัฒนาเทคนิคและ เทคโนโลยีท้องถิ่น" ต่อไปครับ

ในปีการศึกษา 2557 นี้เราได้เริ่มรับเข้านักศึกษาที่มีการคัดกรอง ความสามารถตั้งแต่ต้นคลื่นนี้ถูกแรกกันแล้ว ส่วนผลที่ตามมาเป็นอย่างไรจะ เล่าให้ฟังในฉบับต่อไปน่ะครับ

เรือนืองโต พิชิตชัย ศิวโธ



### สหกิจศึกษา Cooperative Education

### นิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2557



งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับความอนุเคราะห์ จากบริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด รับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรูปแบบสหกิจศึกษา จำนวน 5 คน ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 และมีกำหนดนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ทีคิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กรุงเทพฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ ท้าวเงิน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ พร้อมด้วย อาจารย์พิชิตพิมพ์ คำเพ็ชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี และ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา เดินทางไปนิเทศศึกษา ณ บริษัท ดังกล่าว โดยได้ร่วมพูดคุยกับหัวหน้าฝ่ายบัญชีที่ดูแลนักศึกษา รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาในระหว่างฝึกสหกิจศึกษา หัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท ได้ยื่นข้อเสนอรับนักศึกษาสาขาบัญชีเข้าทำงาน เป็นพนักงานของบริษัทในระหว่างฝึกสหกิจศึกษาหลังจากที่ฝึกสหกิจศึกษา ได้เพียง 1 เดือนเนื่องจากนักศึกษามีความรู้ความสามารถตรงตามบริษัทต้องการและทางบริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ยินดีที่จะรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในรุ่นต่อไป

เรือนืองโต ทิวา ไทระช

### ดาวเด่น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ รักษาการตำแหน่ง หัวหน้า งานทะเบียนและประมวลผล / นายทะเบียนเกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2515 การศึกษา กำลังศึกษาคณะระดับปริญญาโท หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชา การจัดการทั่วไปสถานภาพ สมรส มีบุตรธิดา 2 คน เข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบันความประทับใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบันความประทับใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีเมื่อปี 2539 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 18 ปี แล้ว ข้าพเจ้ามีความรู้สึกรักและผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แห่งนี้ มาก เพราะมหาวิทยาลัยเป็นที่ให้ความรู้ ให้อากาศ และให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มหาวิทยาลัยมีบุญคุณกับข้าพเจ้าและครอบครัวอย่างมาก คิดอยู่เสมอว่าเราต้องตอบแทนมหาวิทยาลัย เราต้องทุ่มเททำงาน ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างสุดความสามารถให้มากกว่าที่มหาวิทยาลัยให้กับเรา



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ ชันผนิก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ ท้าวเงิน ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

### นิทรรศการสหกิจศึกษา

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนำโดย ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา อาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 46 คนเดินทางไปร่วมงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยนเรศวรจ. พิษณุโลก โดยได้ร่วมกิจกรรมแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประกวด

เรือนืองโต พิชิตชัย ศรีโสม

### Los Angeles United States

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีคำสั่งให้ ผศ.ดร.สำราญท้าวเงิน เดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยฝ่ายบริหารวัดพุทธศรัย Buddhist Meditation Society of Norwalk เมืองเลคเวลคแคลิฟอร์เนียมีมติเป็นเอกฉันท์มีความยินดีขอเรียนเชิญ ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไปร่วมงานวิสาขบูชาบูชาและเป็นที่วิทยากร รวมทั้งเข้าศึกษา โครงการสร้างการศึกษาแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ ทางวิชาการรวมทั้งงานสหกิจศึกษา ณ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 10 - 28 พฤษภาคม 2557

เรือนืองโต พิชิตชัย ศรีโสม

งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับความอนุเคราะห์ จากบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัดรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี ระดับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ในรูปแบบสหกิจศึกษา จำนวน 3 คน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 จนครบ 450 ชั่วโมง และมีกำหนดนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ ท้าวเงิน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ และ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วย อาจารย์วิไลพร ปองเพ็ชร ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเคมี และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา เดินทางไปนิเทศศึกษา ณ บริษัท ดังกล่าว โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่นักศึกษาส่งผ่านมายังอาจารย์นิเทศและที่เลี้ยงที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ในระหว่างฝึกสหกิจศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยน ทดคุยถึงประสบการณ์ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้พบในระหว่างฝึก สหกิจศึกษาแต่โดยรวมแล้วนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษาได้รับความจากที่เลี้ยงที่คอยดูแล ว่านักศึกษา มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา อดทนในการ ปฏิบัติหน้าที่ เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี และทางบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ยินดีที่จะรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ในรุ่นต่อไป

เรือนืองโต ทิวา ไทระช

### พนักงานดีเด่น

ชาว สำนักส่งเสริมวิชาการ และ งานทะเบียน ร่วมยินดีกับ พนักงานดีเด่น ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้จัดกิจกรรมภายในหน่วยงาน โดยจัดให้มีการโหวตพนักงานดีเด่นผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือน และ ทำการประมวลผลตัดสิน จากรายชื่อผู้ถูกเสนอที่มีจำนวนมากที่สุด รวมถึงพนักงานทุกคนในหน่วยงานที่ทำการเสนอรายชื่อพนักงานดีเด่น ยังมีสิทธิ์รับรางวัลเพิ่มเติมจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว

#### พนักงานดีเด่นประจำเดือน ปี 2557

มกราคม	นางสาว วลัยยา กุญ้อย	พฤษภาคม	นางสาว ชนาภาณต์ พิลมชัย
กุมภาพันธ์	นางสาว สุกัญญา ลิกธิ์	มิถุนายน	นาง อุดสา สว่างแจ้ง
เมษายน	นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล		นางสาว กัควลัย กองบันวิบูลศรี

เรือนืองโต พิชิตชัย ศรีโสม

### ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

การพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2557

ในวันที่ 15 มกราคม 2557 ผศ.ดร. สำราญท้าวเงิน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ พร้อมด้วย นางพัชรียา ศรีสด หัวหน้าสำนักงาน สำนักส่งเสริมวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม คณะรัฐมนตรี อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

เรือนืองโต พิชิตชัย ศรีโสม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับรายงานตัว นักศึกษา ภาค กส.ปช. ระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองพลทหารม้าที่ 1 และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ในวันที่ 2 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรือนืองโต พิชิตชัย ศรีโสม

### การ์ตูนทำขัน

ขอเบิกงานหนึ่ง ..ใจม

ฮ๊า

ใจม

ช่วงกันซ้อมกุฎี เดี๋ยวเพื่อนพระเอกมือนพลาต โดนนิ้วอาตมา เจ้าแถมที่

เป็นอะไรจะได้รับหลวงพี่

แล้วอาการเป็นไขข้างครึ่งหลวงพี่

นิ้วเจ็บมาก ๆ

เออ แปลกนะ บอกว่านิ้วเจ็บมาก แต่ก็จับงัดได้

ไม่เห็นแปลกอะไร ก็ทำอะไรบอก "นิ้วเจ็บมาก ๆ" ไม่ได้บอก "อาตมาเจ็บมาก ๆ" ลักกะไหน

ถึงกางป่อง แต่ใจไม่ป่องดังงั้น-จ๊ะ อีอิ





**นิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา  
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด**



**นิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา  
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบคเกอร์ 4/2/57**



**โครงการพัฒนาอาจารย์ “การจัดการเรียนการสอน”  
และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ**



**โครงการ  
อบรมเชิง  
ปฏิบัติการ  
ค่ายจัดทำ  
ผลงานทาง  
วิชาการ 2557**

**อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา  
หลักสูตร “ผู้ประกอบการสหกิจศึกษา” 25-27 มิ.ย. 57**

บรรยากาศ รายงานตัวนักศึกษา กศปช. 2557  
(22 มิถุนายน 2557) ณ หอประชุมประกายทอง